

Giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh trung học cơ sở ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Trần Thị Thu Hiền

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Email liên hệ: thuhientran@inbox.ru

Tóm tắt: Giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh đã được chú trọng thực hiện tại nhiều nước trên thế giới bởi đây được coi là vấn đề mang tính quan trọng toàn cầu cả ở mức độ và di chứng. Nghiên cứu này khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh bậc trung học cơ sở ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức, phối hợp và quản lý chất lượng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh trung học cơ sở ở thị xã Điện Bàn.

Từ khóa: Giáo dục, quấy rối tình dục, học sinh, trung học cơ sở, Điện Bàn.

Education on prevention of sexual harassment for secondary school students in Dien Ban town, Quang Nam province: The current situation and problems

Abstract: Education on prevention of sexual harassment for students has been paid much attention and executed in many countries around the world because it is considered a global issue both at its levels and sequelae. This study investigates and analyzes the current status of education on sexual harassment prevention for secondary school students in Dien Ban town, Quang Nam province. Building on the results, it indicates several challenges and limitations in the organization, coordination, and quality management of educational activities to prevent sexual harassment for those students in the region.

Keywords: Education, sexual harassment, students, secondary school, Dien Ban.

Ngày nhận bài: 10/9/2022

Ngày duyệt đăng: 15/10/2022

1. Đặt vấn đề

Quấy rối tình dục (QRTD) không còn là một điều quá mới mẻ, thậm chí diễn ra khá phổ biến. Hiện nay, quấy rối tình dục đang là một vấn đề nổi cộm và gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Liên tục trong thời gian vừa qua, thông qua công nghệ thông tin và tốc độ lan truyền của mạng xã hội, các sự việc liên quan đến quấy rối tình dục đã và đang gióng lên những hồi chuông báo động và thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội. Học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) là một trong những đối tượng có nguy cơ bị quấy rối tình dục cao, bởi đa phần các em là những đứa trẻ mới lớn, đang trong độ tuổi dậy thì tâm sinh lý và phát triển cơ thể, các em hiếu động thường tham gia các hoạt động tập thể, đi học ở trường, học thêm vào ban đêm hay hiếu kỳ đến những nơi tụ tập đông người,.... nên nguy cơ dễ bị quấy rối tình dục dẫn đến xâm hại tình dục là rất cao. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", bất cứ ai

cũng đều hiểu ý nghĩa của câu nói này. Vì vậy, việc trang bị cho các em học sinh những kiến thức về phòng chống quấy rối nói chung và quấy rối tình dục nói riêng là một trong những việc quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trung bình mỗi năm có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm tới 28%,... (Hà Minh Tân, 2016). Cũng theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011 đến 2015, Việt Nam có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, 2015). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này chỉ là những vụ việc được báo cáo, còn rất nhiều vụ nạn nhân bị chính kẻ xâm hại, dọa dẫm hoặc vì lý do nào đó đã không được thống kê. Thực tế cho thấy, nếu được trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và can thiệp quấy rối tình dục, học sinh không những có thể tự bảo vệ bản thân mình mà còn tạo sự an tâm, niềm tin tưởng của cha mẹ học sinh khi cho con em học tại các trường trung học cơ sở.

Trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam nói chung và thị xã Điện Bàn nói riêng đã cố gắng đưa giáo dục phòng, chống quấy rối tình dục cho học sinh bậc trung học cơ sở vào trong quá trình dạy học, thông qua các hoạt động giáo dục giới tính và giáo dục kỹ năng sống bằng những đề án khác nhau. Tuy nhiên, việc rèn luyện kỹ năng sống nói chung và kỹ năng phòng chống quấy rối tình dục nói riêng của các em ở các trường học trên địa bàn còn thấp và chưa thực sự được chú trọng. Hầu hết các trường hiện nay xem giáo dục giới tính như là một việc bắt buộc phải làm và là "môn học phụ, ngoại khóa"; vì tâm thế bắt buộc nên triển khai còn hời hợt, thiếu nghiêm túc,.... Mặt khác, do bản thân cha mẹ chưa nhận thức hết các trường hợp nguy cơ cao trẻ bị quấy rối tình dục, còn bản thân các em chưa được nhà trường trang bị hoặc trang bị chưa thấu đáo những kiến thức cần thiết để có thể tự phòng tránh, bảo vệ chính mình. Không ít trường hợp quấy rối tình dục gây chấn động dư luận vì người gây tội ác lại chính là những người thân thiết trong gia đình. Công tác phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống quấy rối tình dục chưa được thực hiện, dẫn đến chưa huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị vào công tác giáo dục phòng, chống quấy rối tình dục cho học sinh trung học cơ sở. Hiệu quả của mối quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, chống quấy rối tình dục còn hạn chế... Để hoạt động trợ giúp cho học sinh trung học cơ sở trong phòng chống quấy rối tình dục có hiệu quả, thì việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ cá nhân là việc làm rất cần thiết.

Sử dụng kết quả khảo sát 209 giáo viên bậc trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Điện Bàn, bài viết này tập trung phân tích thực trạng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh bậc trung học cơ sở ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đề xuất một số vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức, phối hợp và quản lý chất lượng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh trung học cơ sở ở thị xã Điện Bàn.

2. Thực trạng giáo dục phòng chống quấy rối tình dục học sinh trung học cơ sở tại thị xã Điện Bàn:

Nhằm có tư liệu để đánh giá thực trạng công tác giáo dục phòng chống quấy rối tình dục, nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 209 giáo viên về những nội dung về giáo dục phòng chống quấy rối tình dục. Trong thang đo likert, điểm thấp nhất là 1, điểm cao nhất là 4, tương ứng với các tiêu chí trong bảng 1.

Bảng 1. Tiêu chí trong thang đo mức độ đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên

Mức điểm	Mức độ	Các mức độ đánh giá			
		Thường xuyên	Hoàn toàn đồng ý	Rất quan trọng	Rất quan tâm
4	Tốt	Thường xuyên	Hoàn toàn đồng ý	Rất quan trọng	Rất quan tâm
3	Khá	Thỉnh thoảng	Đồng ý	Quan trọng	Quan tâm
2	Trung bình	Ít khi	Phân vân	Ít quan trọng	Ít quan tâm
1	Yếu	Không thực hiện	Không đồng ý	Không quan trọng	Không quan tâm

2.1. Về thực hiện nội dung giáo dục

Giáo dục phòng chống quấy rối tình dục bắt đầu từ việc xây dựng nội dung phòng chống quấy rối tình dục bởi đây là khâu đầu tiên của quá trình giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh. Kết quả điều tra ở bảng 2 cho thấy, nội dung giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã được thực hiện tương đối đầy đủ.

Nội dung được GV đánh giá thứ bậc 1 là “Chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng về tâm lý đấu tranh phòng ngừa quấy rối tình dục và các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời” và “Kỹ năng tự vệ trước tình huống nguy hiểm với học sinh”.

Nội dung được GV đánh giá thứ bậc 2 là “Kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh trước tình huống có nguy cơ bị quấy rối tình dục” và “Kỹ năng tuyên truyền và hỗ trợ phòng ngừa quấy rối tình dục” với điểm trung bình là 3,98.

Ở thứ bậc 3, nội dung được GV đánh giá chính là “Tăng cường khả năng nhận diện được nguy cơ, các biểu hiện và nguyên nhân bị quấy rối tình dục” và “Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn, nguy hại” với điểm trung bình là 3,95.

Nội dung “Nâng cao nhận thức cho học sinh về nguy cơ và hậu quả của quấy rối tình dục” được GV đánh giá ở thứ bậc 5 điểm trung bình 3,91 và “Kỹ năng nhận diện nguy cơ bị quấy rối tình dục” được GV đánh giá ở thứ bậc 4 điểm trung bình 3,92. Đây là các nội dung rất cần thiết để trang bị cho học sinh, được các trường triển khai tương đối đầy đủ.

Nhìn chung, các trường trên địa bàn cũng có sự cố gắng trong việc thực hiện nội dung hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục. Tuy nhiên, những nội dung đã triển khai đó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu, đòi hỏi về nhận thức, về nội dung, về kỹ năng phòng chống quấy rối tình dục mà học sinh mong muốn. Do vậy, các nhà quản lý cần có những biện pháp hữu hiệu để trang bị cho giáo viên, cho học sinh có những nhận thức đúng đắn, trang bị kỹ năng để ứng phó, phòng chống quấy rối tình dục.

Bảng 2. Mức độ quan tâm của GV về triển khai các nội dung giáo dục

TT	Nội dung giáo dục	Mức độ thực hiện	
		Điểm trung bình	Thứ bậc
1	Tăng cường khả năng nhận diện được nguy cơ, các biểu hiện và nguyên nhân bị quấy rối tình dục	3,95	3
2	Chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng về tâm lý đấu tranh phòng chống quấy rối tình dục và các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời	4,0	1

3	Nâng cao nhận thức cho học sinh về nguy cơ và hậu quả của quấy rối tình dục.	3,91	5
4	Kỹ năng nhận diện nguy cơ bị quấy rối tình dục	3,92	4
5	Kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh trước tình huống có nguy cơ bị quấy rối tình dục	3,98	2
6	Kỹ năng tự vệ trước tình huống nguy hiểm với học sinh	4,0	1
7	Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn, nguy hại	3,95	3
8	Kỹ năng tuyên truyền và hỗ trợ phòng chống quấy rối tình dục	3,98	2

(Nguồn: Kết quả điều tra năm 2022)

2.2. Về phương pháp tổ chức

Bảng 3 phản ánh kết quả điều tra về mức độ sử dụng các phương pháp giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh trung học cơ sở tại thị xã Điện Bàn. Kết quả điều tra cho thấy, các nhà trường thực hiện tương đối đầy đủ các phương pháp. Trong đó, phương pháp được sử dụng nhiều nhất và xếp thứ bậc 1 là “phương pháp trò chuyện, khuyên răn điểm”, đạt điểm trung bình 4,0. Các phương pháp còn lại từ thứ bậc 2 là “Phương pháp thảo luận” điểm trung bình 3,93 và xếp thứ bậc cuối cùng với điểm trung bình 3,77. Như vậy, các nhà trường đã có sử dụng các phương pháp trên khá tốt, song các phương pháp tạo lập hành vi và điều chỉnh thái độ cần được tiếp tục nâng cao hiệu quả.

Bảng 3. Mức độ sử dụng các phương pháp

TT	Các phương pháp giáo dục phòng chống quấy rối tình dục Điểm trung bình	Mức độ thực hiện	
		Thứ bậc	
1. Nhóm phương pháp tác động vào ý thức			
1.1	Phương pháp trò chuyện, khuyên răn	4,0	1
1.2	Phương pháp thảo luận	3,93	2
2. Nhóm phương pháp tạo lập hành vi thói quen			
2.1	Phương pháp giao việc	3,83	3
2.2.	Phương pháp luyện tập	3,77	5
2.3	Phương pháp tổ chức các hoạt động cho HS	3,77	5
3. Nhóm phương pháp điều chỉnh thái độ			
3.1	phương pháp nêu gương	3,77	5
3.2	phương pháp trải nghiệm	3,81	4
3.3	phương pháp sắm vai	3,81	4
3.4	phương pháp khen thưởng	3,83	3
3.5	phương pháp trách phạt	3,77	5

(Nguồn: Kết quả điều tra năm 2022)

2.3. Về công tác phối hợp

Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo

dục luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà trường, gia đình và mọi người trong xã hội. Đây được xem là vấn đề có tính nguyên tắc đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục có điều kiện đạt hiệu quả tốt. Kết quả khảo sát ở bảng 4 cho thấy, nhà trường đã chú trọng đến công tác phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh. Mức độ phối hợp nhiều nhất là với các lực lượng trong nhà trường chiếm tỉ lệ 83,3% xếp thứ bậc 1.

Việc phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường, trong đó “Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh” chiếm tỉ lệ 77,8%, xếp thứ bậc 2. Đây là hình thức phối hợp phổ biến được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả. Trong quá trình phối hợp, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có thể tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh sống, lao động, học tập và tu dưỡng của học sinh, hiểu được sự giáo dục của gia đình; cùng gia đình kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo dục. Qua đó, tạo ra và củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Nhờ vậy hiệu quả giáo dục học sinh sẽ được nâng cao.

Các trường còn chú trọng đến công tác “Phối hợp với phòng giáo dục” tranh thủ sự chỉ đạo từ lãnh đạo để có cơ sở hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, tỉ lệ chiếm 61,1%, xếp thứ bậc 3. Tuy nhiên, một số trường chưa chú trọng “Phối hợp với phòng công tác xã hội”, với tỉ lệ 11,1%.

Tóm lại, công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường đối với việc giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh là một nguyên tắc cơ bản nếu muốn có sự thành công. Sự phối hợp chặt chẽ các môi trường giáo dục trên, trước là để đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hoạt động giáo dục cùng một hướng, một mục đích, một tác động tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách của học sinh, trong việc lựa chọn, định hướng các giá trị tốt đẹp của nhân cách, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những người công dân hữu ích cho đất nước. Tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa làm tốt công tác phối hợp với lực lượng bên ngoài nhà trường, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể khác và phòng công tác xã hội. Đây là những lực lượng sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho công tác giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh. Do đó các nhà trường cần có biện pháp tăng cường phối hợp với các lực lượng này để đem lại hiệu quả giáo dục.

Bảng 4. Tần suất phối hợp (N=18)

TT	Các tổ chức cá nhân	Tần suất	%	Thứ bậc
1	Phối hợp với các lực lượng bên trong nhà trường (GVCN-GVBM-BGH- NV-TPTĐ -HS)	15	83,3	1
2	Phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh	14	77,8	2
3	Phối hợp với chính quyền địa phương	8	44,4	4
4	Phối hợp với phòng giáo dục	11	61,1	3
5	Phối hợp với phòng công tác xã hội	2	11,1	6
6	Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác	7	38,9	5

(Nguồn: Kết quả điều tra)

2.4. Về các điều kiện hỗ trợ giáo dục

Kết quả khảo sát tại bảng 5 cho thấy, giáo viên đánh giá cao các điều kiện để hỗ trợ công tác giáo dục phòng chống quấy rối tình dục. Các mức độ đánh giá rơi vào mức rất quan trọng

và quan trọng. Trong đó, xếp thứ bậc 1, 2 là các điều kiện “Đảm bảo về nguồn lực, đội ngũ Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên tham gia hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục”, “Vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi quấy rối tình dục” điểm trung bình từ 3,93 đến 4,0 tương đương mức đánh giá “Rất quan trọng”. Xếp thứ bậc 3,4 là các điều kiện “Tác động của môi trường đến hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục”, “Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục của nhà trường”, điểm trung bình là 3,81 và 3,83 tương ứng với mức “Quan trọng”. Xếp thứ bậc cuối cùng là điều kiện “Đảm bảo các chính sách để thực hiện hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục” ở thứ bậc 5, điểm trung bình 3,77 tương đương mức “ít quan trọng”.

Như vậy để đảm bảo công tác giáo dục phòng chống quấy rối tình dục mang lại hiệu quả thì các nhà quản lý giáo dục phải chú ý đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ và nâng cao ý thức và năng lực tự giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh.

Bảng 5. Đánh giá các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục

TT	Nội dung	Mức độ thực hiện	
		Điểm trung bình	Thứ bậc
1	Tác động của môi trường đến hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục	3,83	3
2	Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục của nhà trường	3,81	4
3	Đảm bảo về nguồn lực, đội ngũ Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên tham gia hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục	4,0	1
4	Vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi quấy rối tình dục	3,93	2
5	Đảm bảo các chính sách để thực hiện hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục	3,77	5

(Nguồn: Kết quả điều tra)

3. Một số vấn đề đặt ra

Nhìn vào kết quả khảo sát cho thấy, tính hiệu quả của công tác giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh xuất phát từ nhiều yếu tố, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình giáo dục và mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác này.

Thứ nhất, nhận định mang tính chủ quan, là do sự thay đổi tâm lý lứa tuổi đó là do thiếu ý thức, thiếu tự chủ không kiểm chế cảm xúc, hay bị lôi kéo, cảm dỗ bởi những đối tượng không tiến bộ, hay tiếp xúc với những văn hóa phẩm không lành mạnh, hay truy cập những “trang Web đen” học hỏi những cái xấu nên không kìm chế được bản thân. Đồng thời, những học sinh sống trong môi trường giáo dục không tốt, nên tạo cho họ có thói quen không tốt, không lành mạnh, không thừa hưởng sự giáo dục tốt nên không có ý thức tự rèn bản thân.

Thứ hai, do sự tác động của cơ chế thị trường, ảnh hưởng của xã hội, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, văn hóa lai căn cũng ảnh hưởng đến lối sống của học sinh. Do quá trình hội nhập, mở cửa, tâm lý học sinh muốn tiếp thu cái mới, cái lạ nhưng chưa chọn lọc mà học đua

đòi nên một bộ phận học sinh chạy theo một cách mù quáng mà không có sự nhận thức đúng đắn. Vì vậy, các nhà trường phải giáo dục cho học sinh nhận thức đầy đủ và đúng đắn vấn đề.

Thứ ba, chất lượng giáo dục phòng ngừa và quản lý công tác giáo dục phòng ngừa nói chung và phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh các trường THCS nói riêng chưa cao. Các bộ phận chức năng trong nhà trường hoạt động chưa đều. Bên cạnh đó, các lực lượng xã hội cũng chưa dành sự quan tâm đúng mức trong công tác giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh. Công tác này ít nhiều mang tính nhạy cảm, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội chưa mạnh dạn nhìn nhận sự việc và chưa mạnh mẽ đấu tranh, ngăn chặn. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu trên. Nếu có sự phối kết hợp tốt giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội và có những biện pháp hữu hiệu tác động tích cực đến tâm lý học sinh, giúp các em nhận thức đúng đắn thì sẽ ngăn chặn được những tác động tiêu cực, những nguy cơ tiềm ẩn đến với học sinh.

4. Kết luận

Kết quả khảo sát thực trạng về hoạt động giáo dục phòng chống QRTD cho học sinh bậc THCS ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho thấy: Thị xã Điện Bàn bước đầu đã trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về xâm hại tình dục, các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, áp dụng một số hình thức giáo dục hợp lý,... đã đem đến tác động tích cực góp phần hiệu quả trong hoạt động giáo dục phòng chống QRTD cho học sinh bậc THCS. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác này, chẳng hạn hoạt động giáo dục phòng chống QRTD cho học sinh bậc THCS chưa thực sự được quan tâm đúng mức, còn một số hạn chế nhất định.

Giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh góp phần thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ, thực hiện quyền đối với trẻ em; hướng tới hình thành và phát triển năng lực tâm lý - xã hội, giúp học sinh phát huy nội lực với những kĩ năng hành động cụ thể để tự bảo vệ và ứng phó trước hoàn cảnh bất lợi, hướng tới phát triển nhân cách toàn diện học sinh, đáp ứng xu thế đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, việc tổ chức và quản lý chất lượng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục trong nhà trường phổ thông là cần thiết và thực sự có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh cũng như chất lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông.

Tài liệu tham khảo

Austrian Aids & World Vision (2014a). *Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em- hướng dẫn thảo luận với cha mẹ và người chăm sóc trẻ*. Tầm nhìn thế giới Việt Nam.

Austrian Aids & World Vision (2014b). *Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em- Tài liệu dành cho Cán bộ cộng đồng*. Tầm nhìn thế giới Việt Nam.

Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (2012). *Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em*. Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Hà Nội.

David Finkelhor (2009). *Phòng ngừa lạm dụng tình dục trẻ em*. Trung tâm Nghiên cứu chống lại các tội ác trẻ em. Đại học New Hampshire, Hoa Kỳ.

Đào Xuân Dũng (1996). *Giáo dục giới tính*. Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Nguyễn Lan Hải (2016). *Cẩm nang Giáo dục giới tính giúp trẻ tránh bị xâm hại – “Luật bàn tay” và “Nguyên tắc đồ lót”*. Nxb Phụ nữ, Hà Nội.

Dương Tuyết Miên (2005). Những hậu quả tâm lí đối với nạn nhân của tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và giải pháp khắc phục. *Tạp chí Luật học*. Số Đặc san về Bình đẳng giới.

Trần Thị Cẩm Nhung (2012). Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài. *Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới*, số 6/2012.

Phạm Thị Thúy (2017). *Cẩm nang phòng tránh bị xâm hại tình dục cho con - Phụ huynh cần biết*. Nxb Saigonbooks.

Lưu Thu Thủy – chủ biên (2012). *Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong các môn học*. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Hà Nội.

Hà Minh Tân (2016). Điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Luận án tiến sĩ Luật học. Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

Lê Quang Sơn và cộng sự (2009). *Hành trình thành niên*. Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên. Quỹ Dân số Thế giới và Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Đỗ Lan Phương (2017). Phòng ngừa xâm hại tình dục ở Ôxtraylia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 6 (303), tr. 59 - 63.

UNESCO (2009). *International Technical Guidance on Sexuality Education An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators*. UNESCO, Paris.

UNESCO (2006a). *Giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam*. UNESCO, Hà Nội.

UNESCO (2006b). *Tài liệu giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn*. UNESCO, Hà Nội.